



10 กรกฎาคม 2552

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการในงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1241 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้อำนวยการสำนัก/
กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนชุมชน
มาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552” นั้น

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว เห็นว่า การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นกิจกรรม
กิจกรรมด้านการศึกษาที่ดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกา
สเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้กำหนดให้
กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนชุมชนเดินทางไปศึกษาดูงาน และ/หรือเข้าประชุมเสวนาทางวิชาการในงาน
“มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552” จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ หากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอ
สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือรายการที่มีงบประมาณเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเพิ่ม โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากร
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงาน และ/หรือเข้าร่วมเสวนา ได้ กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 2552 โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของสภาท้องถิ่นได้เป็นกรณีพิเศษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ศรีขวัญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9021-23 ต่อ 108 -110

โทร. 0-2241-9021-23 ต่อ 112 -113